



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ ๓๓

สำนักกฎหมายและระเบียบราชการ โทร.๙๙๙๐

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

ตามหนังสือสำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ด่วนมาก ที่ ๘๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมได้มีหนังสือหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปแล้ว ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมได้มีคำสั่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ สมแสน ตัดโอนไปดำรงตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งในขณะนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ สมแสน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม และคำสั่งให้นายสุรศักดิ์ ศรีกระจำจ ตัดโอนไปดำรงตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งในขณะนั้นนายสุรศักดิ์ ศรีกระจำจ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมพิจารณาอนุมัติการตัดโอนดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ทั้งสองคนช่วยราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมไปพลางก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติดินนครพนมมีผลใช้บังคับ (๒ กันยายน ๒๕๔๘) จึงจะส่งตัวไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยสังกัดใหม่ ดังนั้น ข้าราชการทั้ง ๒ ราย สามารถนำช่วงระยะเวลาช่วยราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมมาคำนวณเพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารได้ หรือไม่ นั้น

สำนักกฎหมายและระเบียบราชการได้นำเรื่องนี้เสนอ อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.พ.ร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่า ผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมได้มีคำสั่ง ที่ ๑๗๖/๒๕๔๘ เรื่อง การตัดโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ สมแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมตัดโอนไปดำรงตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และคำสั่ง ที่ ๑๙๑/๒๕๔๘ เรื่อง การตัดโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ให้นายสุรศักดิ์ ศรีกระจำจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมตัดโอนไปดำรงตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงถือได้ว่าศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ สมแสน และนายสุรศักดิ์ ศรีกระจำจ มิได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมนับตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครพนมมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น แม้ว่าบุคคลทั้งสองจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารตามมติ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมที่ให้ทั้งสองคนช่วยราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมไปพลางก่อนจนกว่าพระราชบัญญัตินครพนมมีผลใช้บังคับ แต่บุคคลทั้งสองมิได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ศาสตราจารย์ ยุทธศักดิ์ ชมแสน และนายสุรศักดิ์ ศรีกระจำจิ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารตั้งแต่มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบราชการ

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

๘/๗
.....

๒๖/๖
๒๖/๖/๖๖/๖๖/๖๖/๖๖